



ประกาศสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย

ที่ ๒ /๒๕๖๓

เรื่อง เลื่อนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูและการเพิ่มพูนทักษะ ด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา

ตามที่ สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา” วันที่ ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา” วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารพลาณามัย สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ขยายออกไปในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จนกระทั่งองค์การอนามัยโรคได้ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC)” สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรให้งดหรือเลื่อนการจัดการประชุม อบรม สัมมนา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้ง รัฐบาลได้นำพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (พรก.ฉุกเฉิน) มาใช้ควบคุมประเทศในช่วงเวลาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แพร่ระบาด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และล่าสุดได้เพิ่มมาตรการห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด / ห้ามรวมตัวกันทำกิจกรรมทุกประเภท / และห้ามออกนอกเคสสถาน ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ที่ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นดังกล่าว ณ ขณะนี้ ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการจัดการอบรม เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างมากขึ้น และด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อภาวะสุขภาพของผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และคณะทำงาน สมาคมฯ จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา” วันที่ ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกและการบำบัดทางจิตวิทยา” วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารพลาณามัย สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

(นางสาวจินตนา สิงขรอาจ)

นายกสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย